

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จำนวน ๕ อัตรา

ลำดับที่	ตำแหน่ง/จำนวนอัตรา	คุณสมบัติ	อัตราค่าจ้าง (บาท)
๑	ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน ๑ อัตรา	<p>๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง</p> <p>๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง</p> <p>๓. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ</p> <p>๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้</p> <p>๕. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี</p> <p>๗. คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง</p>	ปริญญาตรี ๑๘,๕๐๐ บาท
๒	ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา	<p>๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชากายภาพบำบัด จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง</p> <p>๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด</p> <p>๓. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้</p> <p>๕. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี</p> <p>๗. คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง</p>	ปริญญาตรี ๑๗,๕๐๐ บาท

g/oml

ลำดับที่	ตำแหน่ง/จำนวนอัตรา	คุณสมบัติ	อัตราค่าจ้าง (บาท)
๓	ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๓ อัตรา	๑. สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง ๒. มีประสบการณ์โดยตรงกับงานดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ๓. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้ ๕. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ๖. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ๗. คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑๓,๕๖๐ บาท

